

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	เดลินิวส์ (บ่าย)		
Date :	Page :	No :	
5 S.ค. 2556	7	56606675	

จริง น้ำตาลแห่งเร่งลงทุน รับพื้นที่ปลูกอ้อย 10 ล้านไร่

นายสมศักดิ์ สุวดีกะ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอกรม. อนุมัติ ให้กระทรวงฯ เร่งรัดผู้ประกอบการที่ได้รับการ อนุมัติที่ตั้งโรงงานน้ำตาลเร่งลงทุน เพื่อรองรับ นโยบายรัฐบาลที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูก ข้าวมาปลูกอ้อยแทน เพราะต้องการให้พื้นที่ ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเท่าตัวหรือ 10 ล้านไร่ หลัง จากที่ก่อนหน้านี้มีโรงงานน้ำตาล 11 แห่งที่ได้ รับการอนุมัติจากกรม. แล้ว แต่เมื่อระยะเวลา ผ่านไป 2-3 ปี ยังไม่มีการลงทุนเพิ่ม จาก เกณฑ์ที่กำหนดให้ลงทุนภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ ได้รับใบอนุญาต เพราะโรงงานน้ำตาลบางแห่ง อยู่ระหว่างรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(อี ไอเอ) และมีโรงงานหลายแห่งที่ยังหาพื้นที่ไม่ ได้ จึงยังไม่ได้ถึงขั้นขออนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน (รง.4)

นอกจากนี้ได้เสนอให้ กรม. อนุมัติผ่อน คลายเกณฑ์ระยะห่างของที่ตั้งโรงงานน้ำตาล จากเดิมที่ต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า 80 กม. เพื่อ ให้ผู้ประกอบการหาพื้นที่ตั้งโรงงานได้ง่าย ขึ้น พร้อมกำหนดเกณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดการแย่ง วัตถุดิบด้วย ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศมีการปลูก อ้อยอยู่ 9.49 ล้านไร่ มีโรงงานน้ำตาล 50 แห่ง กำลัง การผลิตหีบอ้อย 9 แสนตันอ้อยต่อวัน แต่ปัจจุบัน

ใช้กำลังการผลิตประมาณ 7.5 แสนตันอ้อย “โรงงาน 11 แห่ง ยังไม่รวม 2 แห่ง ของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น และบริษัทน้ำตาล มิตรผล ที่จังหวัดเลย ที่ยังไม่ได้รับใบ รง.4 โดยทั้ง 2 แห่งอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์กับนาย ประเสริฐ บุญชัยสุข รว.อุตสาหกรรม”

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) ได้ประชุมและ ประกาศเปิดหีบอ้อยฤดูกาล 2556/57 ตั้งแต่ วันที่ 29 พ.ย. เป็นต้นไป โดยจะใช้เวลาหีบ อ้อยทั้งสิ้น 120 วัน ราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 900 บาทต่อตันอ้อย โดยฤดูกาลนี้คาดว่าจะมีอ้อย เข้าสู่ระบบ 110 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาล 11 ล้านตัน โดยเป็นน้ำตาลโคเวดาก. (ขายใน ประเทศ) 2.5 ล้านตัน ที่เหลือส่งออกทั้งหมด ทั้งนี้ แนวโน้มราคาน้ำตาลทรายตอน นี้ถ้าเป็นในประเทศจะยังถูกควบคุมโดย กระทรวงพาณิชย์ แต่หากเป็นราคาน้ำตาลที่ส่ง ออกจะขึ้นอยู่กับตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตามความต้องการที่สูงขึ้น ขณะที่ปริมาณ น้ำตาลทรายออกสู่ตลาดโลกที่น้อยลงตามการ ผลิตของประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น บราซิล ลด ลง โดยคอนนี้ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 18- 19 เซนต์ต่อปอนด์ จากที่เคยลงไปต่ำสุดใน ช่วงกลางปี 2556 ที่ 16 เซนต์ต่อปอนด์.